

**ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC GIANG BIÊN
LẦN THỨ IX - NHIỆM KỲ 2023 – 2028**



Thực hiện Kế hoạch chỉ đạo Đại hội Công đoàn các cấp của Liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội, Công đoàn Trường Tiểu học Giang Biên- Long Biên đã long trọng được tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028 vào 3/2/2023

Tham dự Đại hội có đồng chí Phan Thị Thu Hằng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên- Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội; Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường, Phó Bí thư- Phó Hiệu trưởng- Chủ tịch Công đoàn trường nhiệm kỳ 2017 - 2022 cùng các đại biểu là giáo viên, nhân viên nhà trường.



Phát biểu tại Đại hội, đồng chí đồng chí Phan Thị Thu Hằng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Công đoàn Trường Tiểu học Giang Biên đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Với số lượng cán bộ làm công tác chuẩn bị cho Đại hội không nhiều, bên cạnh những bộn bề công việc chuyên môn, thời gian chuẩn bị các nội dung cho đại hội có hạn, nhưng với những cố gắng, nỗ lực của các đồng chí Ban chấp hành Công đoàn trường Trường Tiểu học Giang Biên đã tạo thành công bước đầu cho Đại hội. Đồng chí Phan Thị Thu Hằng cũng nhấn mạnh, là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và người lao động, trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Trường Tiểu học Giang Biên đã phát huy truyền thống, bám sát định hướng của Công đoàn cấp trên, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, phối hợp tốt với chính quyền hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đề hoạt động Công đoàn thực sự thu hút được đông đảo đoàn viên người lao động tham gia; để tổ chức Công đoàn thực sự là tổ chức đại diện là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên người lao động là cầu nối giữa nhân dân với Đảng.



Đồng chí Trần Thị Thanh Hương- PHT, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Giang Biên nhiệm kỳ 2017 – 2022

Theo đồng chí *Trần Thị Thanh Hương*, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Giang Biên nhiệm kỳ 2017 – 2022, Công đoàn nhà trường với tổng số 44 đoàn viên Công đoàn (trong đó Nữ: 40 , chiếm ; 90,9% Nam: 4 chiếm 9,1% đã có nhiều hoạt động và đạt được kết quả tích cực: Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm đầy mạnh và có nhiều đổi mới. Vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao

động từng bước được nâng lên; việc giám sát việc thực hiện các quy định lao động ngày càng đi vào thực chất. Các hoạt động hỗ trợ, chăm lo, nâng cao đời sống tinh thần của đoàn viên công đoàn được quan tâm, thông qua các chương trình, hoạt động thiết thực, có ý nghĩa sâu sắc. Công đoàn đã phối hợp cùng chính quyền tổ chức hội nghị Cán bộ viên chức, người lao động, thực hiện công khai tài chính và các chế độ, chính sách cho người lao động. Công đoàn đã tham gia góp ý để xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế Chi tiêu nội bộ, Quy chế hoạt động Công đoàn; Phối hợp triển khai phổ biến cho cán bộ viên chức, người lao động về các chế độ chính sách có liên quan. Công đoàn đã cùng với chính quyền chăm lo cải thiện đời sống và thực hiện các chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên. 100% đoàn viên được tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Thất nghiệp, chế độ lương thưởng nhân dịp các ngày lễ tết, tiền làm thêm giờ, chế độ nâng lương thường xuyên, nâng lương trước hạn, phụ cấp thâm niên, thực hiện phân phối quỹ phúc lợi đảm bảo dân chủ, công khai.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đã góp phần củng cố, nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn đóng góp quan trọng và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Trường Tiểu học Giang Biên. Trong nhiệm kỳ vừa qua đã có nhiều đoàn viên công đoàn nhận được nhiều hình thức khen thưởng của Nhà trường và của Công đoàn cấp trên.

Tới dự với Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Kỳ BTCB- Hiệu trưởng nhà trường cũng biểu dương những thành tích của BCH Công đoàn nhiệm Kỳ 2017-2023 và tặng quà cho các đồng chí BCH khóa VIII.





Các tổ Công đoàn cũng đóng góp cho Đại hội một số tham luận cũng nêu những mặt được và một số hạn chế cần khắc phục, phương hướng cho nhiệm kỳ 2023- 2028.





Trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn Nhà trường tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động Công đoàn, xây dựng đội ngũ công nhân lao động, đoàn

viên Công đoàn vững vàng về chính trị, giỏi chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng đơn vị ổn định và phát triển, góp phần xây dựng Thủ đô và đất nước.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban chấp hành Công đoàn trường nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 5 đồng chí.





Với những kết quả đã đạt được của nhiệm kỳ vừa qua, tin tưởng tập thể cán bộ đoàn viên Công đoàn Trường Tiểu học Giang Biên sẽ đoàn kết, thống

nhất, tiếp tục sáng tạo, đổi mới, quyết tâm tổ chức các hoạt động Công đoàn, hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023- 2028 đề ra.

Một số hình ảnh trong Đại hội Công đoàn Tiểu học Giang Biên.











Người thực hiện

Nguyễn Thị Hồng Hạnh